

## คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2557

\*\*\*\*\*

จากการที่เราได้คัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ประจำปีนี้ ผลการตัดสินคือ คุณสนอง จันทร์ตุ้ย เราขอแนะนำเสนอประวัติและข้อคิดเห็นจากคนดีศรีสหกรณ์ให้สมาชิกของเรา รู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะ...

**นางสนอง จันทร์ตุ้ย**

เกิดวันที่ 6 ตุลาคม 2507 ปัจจุบันอายุได้ 50 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ปฏิบัติงานอยู่ที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2529 ปัจจุบันเป็นสมาชิกได้ 27 ปี 10 เดือน

### ข้อคิดเห็นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

คุณสนองมีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์และแนวคิดของระบบสหกรณ์ฯ ที่ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบของหุ้น และเงินฝากประเภทต่างๆ การช่วยเหลือสมาชิกโดยมีเงินกู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ เช่น รถยนต์ บ้าน ที่ดิน หรือนำเงินไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้ออนาคต รวมทั้งจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่คืนกำไรให้สมาชิก เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ การสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต การอบรมเสริมความรู้ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ช่วยให้การกู้เงินสะดวก ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้มีวินัยในการผ่อนชำระโดยการหักเงินเดือน ไม่ต้องนำเงินไปชำระเอง และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการหักเงินเดือนเหมือนธนาคารพาณิชย์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด ดำเนินการได้ดี มีเงินฝาก เงินกู้ หลายประเภท มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มีสวัสดิการสำหรับสมาชิกหลากหลาย อยู่ในวิถิปอเพียง ส่งเสริมการออม การกู้เงินในวงเงินที่เหมาะสม การค้ำประกันเงินกู้ที่กระจายความเสี่ยงทำให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนผู้ค้ำประกัน หรือต้องมีหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของวงเงินกู้ หรือส่งเสริมให้สมาชิกสมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ./สสชท. และการ



ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดและรอบคอบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงเกินไป ทำให้ผู้กู้สามารถนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจ หรือต่อยอดให้เกิดดอกออกผลมากขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขลำปางทำให้คุณสนองเป็นนักวางแผนในการใช้เงินในปัจจุบันและอนาคตได้มี การวางแผนทั้งการออมเพื่อไว้เป็นทุนในการศึกษาให้ลูกเช่นมีการออมระยะสั้นสองปีโดยฝากประจำ เมื่อลูกเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยสามารถนำเงินออมนี้มาใช้โดยไม่เดือดร้อน นอกจากนี้การกู้เงินสะดวก รวดเร็วดอกเบี้ย ถูกกว่าธนาคาร และมีเงินปันผลให้กับสมาชิก ซึ่งวิถีชีวิตของคุณสนองทุกวันนี้ มีกิน มีใช้ ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการดำเนินชีวิต มีการกู้เงินจากสหกรณ์มาใช้ และแบ่งเงินเดือนบางส่วนในการเปิดบัญชีเงินออม และได้ทำประกันชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัว และร่วมทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาส

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ เพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทุก ท่านที่ได้อ่านวารสารฉบับนี้ ที่ได้ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อสหกรณ์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ  
ค่ะ